

MẸ CỦA EM Ở TRƯỜNG

“*Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương*”. Khi hát những câu hát này em lại nhớ ngay đến cô Minh, cô giáo chủ nhiệm lớp 4D và cũng là người dìu dắt chúng em trong năm học này.



Cô Đỗ Ngọc Minh và tập thể lớp 4D

Buổi học đầu tiên cô để dành làm quen với cả lớp, cô đón nhận lớp 4D chúng em là tập thể hội tụ nhiều học sinh đầy “cá tính” trong đó có cả em. Cô giới thiệu cô là Đỗ Ngọc Minh – Cô giáo chủ nhiệm năm nay của chúng em. Nở nụ cười rạng rỡ, cô ân cần nhẹ nhàng hỏi tên từng bạn, đôi mắt chăm chú để ghi nhớ hết tất cả gương mặt lớp 4D.

Mỗi khi cô Minh giảng bài đều có sức hấp dẫn kì lạ và rất riêng. Cô đã tạo cho em và các bạn nhiều cơ hội khám phá những điều hay, thú vị qua các bài học. Điều đó làm em thích thú và ước ao cô luôn là cô giáo dạy em trong những năm học tới. Giọng nói của cô Minh trầm ấm và nhẹ nhàng. Mỗi lần cô đọc mẫu hay kể

chuyện, chúng em say sưa lắng nghe, lớp học im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng cô lúc trầm, lúc bổng. Mỗi câu chuyện cô đọc là một bài học về cuộc sống, dạy chúng em thành những học sinh nhân hậu, biết quan tâm đến người thân trong gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh.

Cô rất tận tình với lớp chúng em. Chỉ cần có một bạn không hiểu bài, cô luôn kiên nhẫn giảng lại, để cả lớp cùng hiểu hơn. Em thích nhất là những giờ học môn Tiếng Việt đầy bổ ích, vui vẻ. Với em, cô Ngọc Minh giống như một người mẹ thứ hai vậy. Cô chính là người đã truyền cảm hứng cho em để em thêm yêu thích môn học Tiếng Việt – môn học mà e rất sợ mỗi khi nghĩ đến. Kết quả e không bao giờ tin được là kiểm tra cuối kì I em được một điểm mười đỏ chói. Em cảm ơn cô rất nhiều và từ đó trở đi với em khi học đến môn Tiếng Việt, em đã hứng thú hơn, dần trở thành một môn mà em yêu thích. Cô chính là người mang đến cho em một chân trời tri thức. Tuy vậy, cô em rất gần gũi, giản dị như chính những bạn học sinh lớp 4D mà cô đang dạy.



Cô Đỗ Ngọc Minh và em trong ngày hội Công nghệ Thông tin
do Quận tổ chức – Năm học 2023 - 2024

Dẫu cho năm tháng vô tình trôi mãi, hình bóng cô sẽ chẳng thể nào phai, như những công ơn lớn lao mà cô đã mang đến, em sẽ viết thật lớn tên cô vào tim. Mai đây em bước đi trên đường đời, mang theo bao yêu thương kỉ niệm xưa âm êm, sẽ nhớ mãi lời cô dìu dắt em hôm nay. Những ngày tháng êm đềm tháng năm này sẽ không bao giờ tan biến.

Mai đây em và các bạn lớp 4D sẽ bay xa, bay cao liệu mấy ai sẽ quay trở về ngôi trường thuở ấu thơ này. Trường Tiểu học Khương Mai, nơi đó cô vẫn đi về, buồn vui lặng lẽ cùng những chuyến đò của mình...

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Học sinh yêu quý của cô

Hoàng Huy Vũ